



สรุปข้อสั่งการในการประชุมประจำเดือน
กรมการปกครอง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ผ่านระบบ VCS
วันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ปค ๑. ชั้น ๒

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๑. ข้อสั่งการ อปค. (นายธนาคม จงจิริระ) ๑.๑ บทบาทของฝ่ายปกครองในการบริหาร สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่	๑. ให้ จังหวัด/อำเภอ กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการ ตามข้อกำหนดฯ อย่างเคร่งครัด เช่น ระยะเวลาการจำหน่าย สุรา เป็นต้น และติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง ๒. ให้ จังหวัด/อำเภอ เน้นย้ำสิ่งที่จะต้องดำเนินการ ในเรื่อง “ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก” ตามแนวทางที่ ศบค. กำหนด และต้องสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง	จังหวัด/อำเภอ จังหวัด/อำเภอ
๑.๒ ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียม สำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม	- ให้ จังหวัด/อำเภอ เตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งได้อนุมัติร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียม สำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ตามที่ มท. เสนอ	จังหวัด/อำเภอ
๑.๓ การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในพื้นที่	- ให้ นอ. ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ตาม แนวทาง “วิถีชีวิตใหม่” (New Normal) ที่ประชาชนเข้าใจ ง่ายและสามารถนำไปปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง ซึ่ง ปค. ได้ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แผ่นพับ สติกเกอร์ และบทเพลง “ชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal” ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ ทางเว็บไซต์ ปค. และ Facebook กรมการปกครอง Fanpage ทั้งนี้ ให้พิจารณาประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่น หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นต้น	นอ.
๑.๔ การกำกับและติดตามผลการปฏิบัติ ราชการในหน้าที่ ปจ.	๑. ให้ ปจ. ถือนโยบายเรื่อง การออกตรวจกำกับ และติดตามผลการปฏิบัติราชการตามระเบียบ ปค. ว่าด้วย การกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ ปจ. พ.ศ. ๒๕๖๒ และขอให้ความสำคัญในทุกด้านครอบคลุม “งาน จบ ระบบ คน” พร้อมทั้งดูแลขวัญกำลังใจ สุขภาพ และสมรรถนะ	ปจ.

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในพื้นที่ อีกทั้งขอให้เร่งรัดการรายงานผลผ่านระบบรายงานผลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-form) ตามแบบ ปจ. ๑ และแบบ ปจ. ๒ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓</p> <p>๒. ให้ ปจ. ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง หากปรากฏว่า มีเหตุการณ์สำคัญในพื้นที่ ให้เร่งรัดดำเนินการรายงาน ปค. โดยด่วน</p>	ปจ.
<p>๑.๕ การให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในรูปแบบใหม่ (New Normal)</p>	<p>- ให้ นอ. กำชับและมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบให้ดำเนินการให้บริการประชาชนในระบบจอกิวหรือระบบการนัดหมายล่วงหน้าแบบออนไลน์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาอุปสรรค ขอให้รายงาน สน.บพ. ทราบโดยด่วน</p>	นอ.เมืองทุกแห่ง
<p>๑.๖ การดำเนินการเรื่องสัญชาติและสถานะบุคคล</p>	<p>- ให้ จังหวัด/อำเภอ เน้นย้ำการดำเนินการด้วยความโปร่งใส ให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติ และตามระเบียบกฎหมาย โดยเฉพาะพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ อำเภอที่มีกลุ่มบุคคลไร้สัญชาติเป็นจำนวนมากกว่า ๑,๐๐๐ ราย จำนวน ๔๓ อำเภอ ใน ๑๒ จังหวัด และอำเภอนำร่อง ๗๙ อำเภอ ทั่วประเทศ</p>	จังหวัด/อำเภอ
<p>๑.๗ การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการขอใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน (แบบ ป.๓)</p>	<p>- ให้ อำเภอ กำชับนายทะเบียนท้องที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กรณีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตฯ โดยให้ยึดตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด</p>	อำเภอ
<p>๑.๘ การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของ ปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑๐ Flagships for DOPA Excellence ๒๐๒๐)</p>	<p>- ให้ จังหวัด/อำเภอ เน้นย้ำการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของ ปค. อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้</p>	จังหวัด/อำเภอ
<p>๑.๙ การบริหารงบประมาณ</p>	<p>๑. ให้ สำนัก/กอง เตรียมข้อมูลให้พร้อม ฐานข้อมูลสำคัญต่าง ๆ และประเด็นที่คาดว่าจะถูกพาดพิง พร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดให้ชัดเจน และสรุปข้อมูลในรูปแบบ Info-Graphic ที่เข้าใจง่าย กระชับได้ใจความสำคัญ</p> <p>๒. ให้ จังหวัด/อำเภอ ติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ ๑ ในห้วงวันพุธที่ ๑ – วันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อเตรียมสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ขอให้อำนวยการสื่อสารตลอดเวลา</p>	สำนัก/กอง จังหวัด/อำเภอ
<p>๒. ข้อสั่งการ ร.อปค.บพ. (นายสมหวัง พ่วงบางโพ)</p> <p>๒.๑ การบริหารงบประมาณในภาพรวมของ ปค.</p>	<p>- ให้ สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ ตรวจสอบและวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หากไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ทันตามแผนการเบิกจ่าย</p>	สำนัก/กอง และ จังหวัด/อำเภอ

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>ขอให้ส่งคืนงบประมาณให้แก่ ปค. ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อนำมาใช้จ่ายงบประมาณในภารกิจอื่นที่จำเป็นต่อไป ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการส่งคืนและปรากฏภายหลังว่ามีเงินเหลือจ่ายตกอยู่ที่ สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ จะถือเป็นผลการปฏิบัติราชการของ ผอ.สำนัก/กอง ปจ. และ นอ. รวมถึงจะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปีต่อ ๆ ไป</p>	
<p>๒.๒ การดำเนินการเรื่องทูลเกล้าถวายฎีกา</p>	<p>- ให้ จังหวัด/อำเภอ ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเรื่องพระราชทานทูลเกล้าถวายฎีกาของพระราชทานความเป็นธรรม และขอพระราชทานความช่วยเหลือ โดยเฉพาะการตรวจสอบข้อมูล/ข้อเท็จจริง เรื่องที่ทูลเกล้าถวายฎีกาก่อนรายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานองคมนตรีทราบ สำหรับกรอบระยะเวลาในการดำเนินการเรื่องพระราชทานทูลเกล้าถวายฎีกา ได้แก่ ๑. รายงานผลการพิจารณาให้สำนักงานองคมนตรีทราบภายในกำหนดเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ๒. หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือหาข้อยุติภายในกำหนด ๑๕ วัน ให้รายงานการดำเนินการให้สำนักงานองคมนตรีทราบเป็นระยะทุก ๓๐ วัน จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ๓. กรอบระยะเวลาในการดำเนินการ ไม่ควรเกิน ๑ ปี ยกเว้นเป็นกรณีที่จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้มีข้อยุติที่สมบูรณ์ แต่ต้องรายงานผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาและอุปสรรค ให้สำนักงานองคมนตรีทราบ พร้อมทั้งสำเนาเรื่องแจ้ง ปค. ทราบเพื่อ ปค. จักได้มอบหมายให้ ผตปค. ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการเรื่องทูลเกล้าถวายฎีกา</p>	<p>จังหวัด/อำเภอ</p>
<p>๒.๓ กรณีที่มีพนักงานราชการ (ลูกจ้างชั่วคราว) ทุจริตเงินของส่วนราชการ</p>	<p>- ให้ จังหวัด ปฏิบัติตามระเบียบกำหนดทุกขั้นตอน โดยเฉพาะการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบให้แยกแต่ละขั้นตอน ไม่แต่งตั้งคน ๆ เดียว ดำเนินการตั้งแต่ต้นจนถึงขั้นตอนเบิกจ่ายและโอนเงิน พร้อมทั้งกำกับและกำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกขั้นตอน ห้ามให้รหัสของตนเองให้ผู้อื่นดำเนินการแทน รวมทั้งผู้อนุมัติการเบิกจ่ายในระบบ GFMS ได้แก่ สตจ. และผู้อนุมัติการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ได้แก่ ปจ. หรือ สตจ. ห้ามมอบรหัสให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแทน</p>	<p>จังหวัด</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
<p>๓. ข้อสั่งการ ร.อปค.คม. (นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ)</p> <p>๓.๑ การประเมินและติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่</p>	<p>- ให้ สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ ประเมินและติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่ในห้วงเดือนที่ผ่านมา อาทิเช่น ๑. การควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ ๒. การประเมินจุดเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ เช่น ปัญหากล้งน้ำหลาก ดินถล่ม เป็นต้น ๓. การสร้างความเข้าใจถึงรูปแบบการแสดงออกของประชาชน และหน้าที่ของกลุ่มเป้าหมายเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ ๔. การรายงานเหตุการณ์ในพื้นที่ โดยต้องอ้างการสื่อสารตลอดเวลา ดังนั้น การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินและติดตามผลจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ</p>
<p>๓.๒ สถานที่ราชการ</p>	<p>๑. ให้ จังหวัด/อำเภอ เน้นย้ำเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ เช่น ระบบแสงสว่างที่เพียงพอ ระบบไฟฟ้าที่มั่นคง เป็นต้น เพื่อให้สะดวกต่อการบริหารจัดการ</p> <p>๒. ให้ อำเภอ ตกแต่งสถานที่ราชการให้มีความเหมาะสมและสมพระเกียรติ โดยขอให้มอบหมายภารกิจและความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมถึงการกำกับ ดูแล และตรวจสอบให้เป็นประจำ</p>	<p>จังหวัด/อำเภอ</p> <p>อำเภอ</p>
<p>๓.๓ การบันทึกข้อมูลในพื้นที่</p>	<p>- ให้ จังหวัด/อำเภอ สร้างความเข้าใจตั้งแต่ระบบหมู่บ้าน/ตำบล เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ในพื้นที่ ซึ่งต้องดำเนินการอย่างรอบคอบในการเผยแพร่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์</p>	<p>จังหวัด/อำเภอ</p>
<p>๔. ข้อสั่งการ ร.อปค.ปท. (นายพิริยะ ฉันทดิลก)</p> <p>๔.๑ การออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน (ป.๓)</p>	<p>- ให้ นายทะเบียนท้องที่ ถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p>	<p>นายทะเบียนท้องที่</p>
<p>๔.๒ การอำนวยความสะดวกเป็นธรรมอำเภอ</p>	<p>๑. ให้ อำเภอ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ร.บ.ความลับของทางราชการ เป็นต้น และยึดแนวทางตามแบบฟอร์มของศูนย์ดำรงธรรม รวมถึงเน้นย้ำให้ปกปิดข้อมูลของบุคคลที่จะทำให้เกิดความเสียหายหรือเป็นอันตรายต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ให้ อำเภอ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและสื่อสารกับประชาชนในการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ</p>	<p>อำเภอ</p> <p>อำเภอ</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๕. เรื่องที่สำนัก/กอง ขอความร่วมมือดำเนินการ ๕.๑ สน.อส. : การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปค. ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓	- ให้ จังหวัด เร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนด	จังหวัด
๕.๒ วช. : ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓	- ให้สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย	สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ

งานการประชุม
กลุ่มงานช่วยอำนวยการ
สำนักงานเลขาธิการกรม
โทร. ๐-๒๒๒๖-๒๘๑๐